

รายละเอียดตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามโครงการ กต.ตร. พบประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่ : ๓ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมอย่างยั่งยืน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : ๓.๑ เสริมสร้างความเข้มแข็งของประชาชนและภาคีเครือข่ายในการเข้ามามีส่วนร่วม ในกิจการตำรวจ

กลยุทธ์ที่ : ๓.๑.๒ เปิดโอกาสให้ภาคีเครือข่าย มีส่วนร่วมในการรับรู้ร่วมแสดงความคิดเห็น ตัดสินใจ ติดตามตรวจสอบประเมินผลการบริหารจัดการ สอดส่อง เฝ้าระวังให้ข้อมูลและตรวจสอบการปฏิบัติงานของตำรวจอย่างเหมาะสม-

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : โครงการ กต.ตร. พบประชาชน

หน่วยงานรับผิดชอบตัวชี้วัด : หน่วยรับผิดชอบหลัก : สง.ก.ต.ช **หน่วยรับผิดชอบร่วม :** บข.น. และ ภ.๑-๙

คำอธิบาย : ระดับความสำเร็จในการดำเนินงาน โครงการ กต.ตร.พบประชาชน เพื่อให้ กต.ตร.สถานีตำรวจ ในแต่ละพื้นที่ของ บข.น. และ ภ.๑-๙ เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกิจและการทำงานของตำรวจ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและท้องถิ่น ครอบคลุมทั้ง ๕ ขั้นตอน โดยประเมินผลโครงการตามขั้นตอนที่ได้ดำเนินการ คิดคำนวณคะแนนตามความสำเร็จผสมกับแบบคุณภาพตามเป้าหมาย แต่ละระดับ สรุประดับความสำเร็จของการรายงานผลให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติตามแผนปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

คำนิยาม : โครงการ กต.ตร.พบประชาชน คือ การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกิจและการทำงานของตำรวจ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและท้องถิ่น โดยมี กต.ตร. ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ต่างๆ เป็นผู้ดำเนินการตามโครงการ

เกณฑ์การประเมิน

การรายงานผล

รอบ ๖ เดือน
-การดำเนินการตามขั้นตอน/กิจกรรม

รอบ ๑๒ เดือน
-การดำเนินการตามขั้นตอน/กิจกรรม
-ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด

ขั้นตอน/กิจกรรม	ปี ๒๕๖๓			ปี ๒๕๖๔								
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑.จัดทำข้อตกลงร่วมกันระหว่างสถานีตำรวจ และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	←————→											
๒.กำหนดโครงการ กต.ตร. พบประชาชน				←————→								
๓.แต่งตั้งคณะทำงานตามโครงการ และมีการประชุม ปรึกษาหารือ กำหนดแนวทางก่อนการทำงานตามโครงการ							←————→					
๔.ปฏิบัติงานตามแผนที่ได้กำหนดไว้ในโครงการ							←————→					
๕.รายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการให้ ภ.จว. และ บข.ทุกโครงการ										←————→		

คำเป้าหมายตามกรอบการประเมิน : คำเป้าหมายตามกรอบการประเมิน มีคำเป้าหมาย ๓ ระดับ

เป้าหมายขั้นต่ำ (๕๐)	เป้าหมายมาตรฐาน (๗๕)	เป้าหมายขั้นสูง (๑๐๐)
ขั้นตอนที่ ๓	ขั้นตอนที่ ๔	ขั้นตอนที่ ๕

เงื่อนไขการประเมิน : ประชาชนมีส่วนร่วมในการกิจและการทำงานของตำรวจ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและท้องถิ่น โดยมี กต.ตร. ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ในพื้นที่ต่างๆ เป็นผู้ดำเนินการตามโครงการ โดยประเมินจากขั้นตอน/กิจกรรม/ผลผลิต/แผนงานใน ๕ ขั้นตอนดังตารางโดยมีการเก็บข้อมูลตลอดทั้งปี และมีการรายงานผลการปฏิบัติงานปีละ ๒ รอบโดยแบ่งเป็น รายงานผลรอบ ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน โดยในรอบ ๖ เดือนแรกจะเน้นหนักในขั้นตอนที่ ๑-๓ และในรอบ ๑๒ เดือน จะเน้นหนักในทุกๆ กระบวนการทั้ง ๕ ขั้นตอนตามหลักในการประเมินที่ระบุไว้ด้านล่าง โดยมีการให้คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน

หน่วยปฏิบัติ : สน./สภ. ในสังกัด บข.น. และ ภ.๑-๙

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดหลัก : พ.ต.ท.กันดินันท์ ขนานแก้ว มือถือ : ๐๙๘-๕๗๐-๑๐๙๔ ๒.ว่าที่ พ.ต.ท.หญิง ศิริวรรณ บิล มือถือ : ๐๙๑-๔๑๔-๓๓๙๔ ๓.ว่าที่ ร.ต.อ.เอกชัย ไชยอำพร ที่ทำงาน : ๐๒-๒๕๐-๑๔๕๐
มือถือ : ๐๘๙-๘๑๒-๗๗๗๗ Email : NPPB.RoyalThaiPolice@gmail.com